

พิธีเปิด Olympic

โดย Min Sen Concept (Social) 5 กรกฎาคม 2564

กีฬาโอลิมปิกเริ่มแข่งขันตั้งแต่ประมาณ ศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล และถูกล้มเลิกไปถึง 15 ศตวรรษ แต่การแข่งขันโอลิมปิกสมัยใหม่เริ่มครั้งแรกในปี 1896 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งก่อนจะเริ่มการแข่งขันนั้นมีการประชุมเมื่อ 25 พฤศจิกายน 1892 ในกรุงปารีส มีคนสำคัญจากอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสมาร่วมประชุม และกำหนดแข่งขันกันทุก 4 ปี และมีองค์การที่ดูแลกระบวนการโอลิมปิก อย่างเป็นทางการ

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้น จะมีการจุดกองไฟกองใหญ่ เป็นการให้ความสว่างไสว และประกาศเฉลิมฉลอง โดยครั้งแรกนั้นทำบนยอดเขา โอลิมปัส โดยใช้แว่นรวมแสงอาทิตย์ไปยังเชื้อเพลิง เมื่อติดไฟแล้วก็นำตะเกียงต่อเอาไว้ ไฟกองใหญ่นี้จะลุกโชติช่วงตลอดงานฉลอง ส่วนตะเกียงจะมีการถือวิ่งไปทั่วทุกนครรัฐ และส่งต่อกันเป็นทอด ๆ จากนักวิ่งคนละ 2 ไมล์โดยไฟไม่ดับ เพราะถือว่าเป็นไฟศักดิ์สิทธิ์ และความสงบสุขของชาวกรีก ซึ่งพระเจ้าจะทรงพระพิโรธต่อบุคคลที่ไม่สนใจในกิจการนี้ การแสดง ถือเป็นการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละการแข่งขัน เผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพ แนวทางของประเทศนั้นในอดีต หรืออนาคต ธงโอลิมปิกมีพื้นสีขาว มีเครื่องหมาย 5 ห่วงคล้องกันอยู่ตรงกลาง ธง มีสีฟ้า สีเหลือง สีดำ สีเขียว สีแดง คล้องไขว้กันอยู่ตรงกลาง สองแถว แถวบน 3 ห่วง แถวล่าง 2 ห่วง โดยห่วงหมายรวมถึง 5 ทวีปของโลก และแต่ละสีหมายถึงสีธงชาติต่าง ๆ ที่ไม่เกิน 6 สี ที่รวมสีขาวไปด้วย ด้านล่างมีภาษา โรมัน Citius หมายถึง ความเร็ว Altius หมายถึง ความสูง และ Fortius หมายถึง ความแข็งแรง ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเร็ว สูง และ แข็งแกร่งที่สุด

สำหรับตัวผู้เขียนเอง เริ่มสนใจและติดตามชมพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อปี 2008 ที่ประเทศจีน แม้ว่าจะเริ่มแข่งกีฬาฟุตบอลก่อน 2 วัน แต่พิธีเปิดนั้นยิ่งใหญ่ ประทับใจผู้เขียนอย่างมาก จนทำให้ต้องติดตามชมพิธีเปิดการแข่งขันต่อ ๆ มา

ความทรงจำเกี่ยวกับพิธีเปิดกีฬา Olympic เริ่มจากปี 2000 ซิดนีย์ มีการจัดหลากหลายด้านภูมิประเทศและวัฒนธรรมของออสเตรเลีย รวมทั้งชม บอลลูนรูปแมงกะพรุน ขบวนการกว่า 120 ตัว ให้เป็นรูปห่วงโอลิมปิก เปลี่ยนพื้นสนามให้กลายเป็นแนวปะการัง Great Barrier Reef และมี เคธี ฟรีแมน นักกรีฑาเชื้อสายอะบอริจินเป็นผู้จุดกระถางคบเพลิงในน้ำก่อนที่กระถางจะตกตัวขึ้นไปประดิษฐานบนจุดสูงสุดของสนาม

<https://www.youtube.com/watch?v=RtUZDS7P5s4>

ในความทรงจำ 2008 เป็นพิธีการที่ยิ่งใหญ่ อลังการมากที่สุดที่ปักกิ่ง เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นพิธีเปิดที่ดีที่สุดของมหกรรมกีฬา ทั้งดนตรี การแสดง และการสร้างสรรค์งานศิลปะ เห็นทั้งกายกรรม การตีกลองแบบโบราณพร้อมเพรียงของนักแสดงหลายร้อยคน การเขียนพู่กันจีนโดยพู่กันมนุษย์ มีการโชว์เทคโนโลยีต่าง ๆ รวมทั้งระบบจอต่าง ๆ กระถางคบเพลิง ให้ หลี่หนิงตำนานนักยิมนาสติกจีน เหาะเหินเดินอากาศรอบสนามราวกับหนังจีนกำลังภายใน

<https://www.youtube.com/watch?v=JsDY1Ha83M8>

และที่ทำให้ติดตามพิธีเปิดในปี 2012 ในกรุงลอนดอน เพราะเมื่อจีนทางใต้ยิ่งใหญ่อลังการ โชว์ทั้งจำนวนคนและเทคโนโลยีอย่างยิ่งใหญ่มาก ๆ ทำให้อยากรู้ว่า สหราชอาณาจักรจะจัดต่อมาได้อย่างไรที่น่าดูและชวนประทับใจ ซึ่ง Danny Boyle ก็แสดงออกมาได้อย่างน่าประทับใจ เป็นการแสดงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ของกรุงลอนดอน และแทรกอารมณ์ขันด้วย Mr. Bean และยังให้พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ร่วมแสดงในหนังสือเกี่ยวกับ James Bond ก่อนกระโดดร่มลงสู่สนามเวมบลีย์ สร้างความฮือฮาอย่างมาก นับได้ว่าเป็นการแก้เกมได้อย่างน่าประทับใจมาก ๆ

<https://www.youtube.com/watch?v=H2VPSjHnc2E>

พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ในปี 2016 ที่บราซิล นคร Rio de Janeiro เป็นพิธีเปิดที่เน้นความเรียบง่าย เน้นความเป็นมาของชาวบราซิล เน้นถึงการหลอมรวมชนพื้นเมือง กับผู้อพยพที่มาตั้งถิ่นฐานจากยุโรป แอฟริกัน ตะวันออกกลางและเอเชีย และเน้นถึงการเต้นของนักเต้นวัยเด็กกว่า 1,500 คน ที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สดใส มาร่วมกันเต้นกันกลางสนาม และชวนคนดูให้ร่วมด้วย และเปลี่ยนเป็นรันเวย์ชั่วคราว

https://www.youtube.com/watch?v=N_qXm9HY9Ro

สำหรับปีนี้ 2021 เป็นการเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่น่าจะต้องติดตาม เนื่องจากเป็นช่วงที่วิกฤติของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการเลื่อนการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน มาตั้งแต่ปี 2020 และจะสามารถจัดได้ไหม และจะจัดอย่างไร เพื่อให้ดูดีและเหมาะสมกับการระบาดของโรคที่ยังไม่จบสิ้นในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงแนวคิดการจัดพิธีเปิดจะเป็นอย่างไร ด้วยแนวคิดจัดแต่น้อยแต่ดูดี ที่เรียกว่า minimalism ที่ญี่ปุ่นจัดได้ดีมาก จะทำให้งานนี้ออกมาอย่างไร จึงทำให้ผู้เขียนเตรียมการที่จะชมพิธีเปิดครั้งนี้

และที่ญี่ปุ่นนี้เองในปี 1964 ได้จัดพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งแรก ที่เป็นการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดภาพสี และยังมีการเสด็จเป็นองค์ประธานของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ และยังมีการแสดงสัญลักษณ์เกี่ยวกับระเบิด

ปรมาณูที่ฮิโรชิมา โดยผู้จุดไฟกระถางคบเพลิง คือ โยชิโนริ ซากากาอิ ผู้ที่เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 วันเดียวกับที่เมืองถูกระเบิด ซึ่งเป็นการแสดงสัญลักษณ์ใหม่ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นเรื่องสันติภาพ

สำหรับพิธีเปิดในปี 2016 อาจจะไม่อลังการ แต่สำหรับประเทศไทย เป็นปีที่ไทยได้รับเหรียญทองสำหรับสตรี ถึง 2 คน คือ โสภิตา ธนสาร และสุกัญญา ศรีสุราช ในกีฬายกน้ำหนัก รวมถึงอีก 2 เหรียญเงินชาย ในกีฬาเทควันโด และยกน้ำหนัก และเหรียญทองแดง จากเทควันโดหญิง และ ยกน้ำหนักชาย หากดูประวัติการได้เหรียญในกีฬาโอลิมปิกของไทย จะได้เหรียญทองแดงเหรียญแรก ในปี 1976 ที่มอนทรีออล ในมวยสากล โดย พเยาว์ พูนธรัตน์ และเหรียญเงินเหรียญแรก คือ ทวี อัมพรมหา ในการแข่งขันปี 1984 ที่ ลอสแอนเจลิส ในมวยสากล ส่วนเหรียญทองเหรียญแรก คือ สมรักษ์ คำสิงห์ ในการแข่งขันปี 1996 ที่แอตแลนตา ในมวยสากล หลังจากนั้นเราก็จะได้เหรียญทองจากกีฬายกน้ำหนัก และมวยสากลมาโดยตลอด และเริ่มมีเทควันโดตามมา

สำหรับความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับกีฬาของผู้เขียน คือ กีฬาวายน้ำ โดย Mark Splitz ที่เป็นนักว่ายน้ำชาวสหรัฐ ที่ได้เหรียญถึง 11 เหรียญ เป็น 9 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยได้ 7 เหรียญทองในการแข่งขันปี 1972 ที่มิวนิก แต่แล้วมีคนที่ยลบ Mark Splitz ได้ คือ Michael Phelps เป็นนักว่ายน้ำชาวสหรัฐอเมริกา ที่ได้เหรียญทั้งสิ้น 28 เหรียญ คือ 23 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง โดยได้ 6 เหรียญทอง ในการแข่งขันปี 2004 ที่กรีซ 8 เหรียญทองในการแข่งขันที่ปักกิ่ง และอีก 4 เหรียญทองในการแข่งขันที่สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถิติที่ยากที่จะมีคนทำลายได้ และอีกท่าน

หนึ่ง คือ Jenny Thompson ที่เป็นนักว่ายน้ำเช่นกัน ได้ 12 เหรียญ เป็น 8 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้จาก www.minsenconcept.com